






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>สร.ชง NCDs เป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, tnnthailand, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. แถลงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผ่าน 4 กลไกหลัก ได้แก่ อสม., ศูนย์ NCDs, ศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ และคลินิก NCDs โดยมีเป้าหมายลดผู้ป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พร้อมเตรียมเสนอ ครม. ภายใน มี.ค. นี้ ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ จ.นครราชสีมา เป็นต้นแบบ สำหรับแผนปี 2568 เน้น 4 ด้าน คือ ลดบริโภคเกลือ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มโปรตีน และเพิ่มไขมันดี เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ คลินิก NCDs ครอบคลุม รพ. ศูนย์ป้องกันโรคในทุกอำเภอ และการขับเคลื่อนผ่าน อสม. ตั้งเป้าหมายรับ 20 ล้านคนภายใน มี.ค. และ 50 ล้านคนภายใน ก.ย. 2568</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. เผยว่า ได้ kick off โครงการไปแล้ว 6 ครั้ง มี อสม. 1.07 ล้านคน นับคาร์บครบ 100% และประชาชนเข้าร่วมกว่า 14.5 ล้านคน นอกจากนี้ ยังสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขเฝ้าระวังและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ PM2.5 เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกของประชาชน</p>	
<p> ฝุ่น PM2.5</p> <p>สถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, Chiangmainews, tnnthailand, innnews)</p> <p>- นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษา ปภ.ช. เผยว่า ค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงเฝ้าระวังถึงวันที่ 17 ก.พ. คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในวันที่ 18 ก.พ. พร้อมกำชับทุกจังหวัดดำเนินมาตรการลดฝุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ใช้ข้อมูลจาก GISTDA ซึ่งอัปเดตวันละ 10 ครั้ง เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนรับมือ</p> <p>กรมควบคุมมลพิษรายงานว่ามี 24 จังหวัด ที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน (ระดับสีส้ม) โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีค่าฝุ่นเฉลี่ย 69.7 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ภาคเหนือ กลาง และตะวันตกมีค่าฝุ่นเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ 67-69 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาคอีสานและใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>GISTDA รายงานว่าพบจุดความร้อนกว่า 1,400 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและพื้นที่ ส.ป.ก. โดย 5 จังหวัดที่พบมากที่สุด ได้แก่ กาญจนบุรี 252 จุด, เพชรบูรณ์ 105 จุด, ชัยภูมิ 75 จุด, ลำปาง 74 จุด, และอุตรดิตถ์ 67 จุด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของสวัสดิการรักษายาบาลของประเทศไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน เพื่อบริหารงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน</p>	
<p>การดูแลผู้ลี้ภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เตรียมลงพื้นที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 21 ก.พ. เพื่อติดตามผลกระทบจากกรณีที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเป็นเวลา 90 วัน โดยขณะนี้ ศูนย์ผู้ลี้ภัย 9 แห่งยังคงให้การรักษาระดับปฐมภูมิได้ แต่กรณีผู้ป่วยที่ต้องรักษาระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ จำเป็นต้องส่งต่อมายัง รพ.สังกัด สธ. ซึ่งมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ มีความกังวลจากบุคลากรสาธารณสุขไทยเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขหากงบประมาณยังไม่ถูกคืนหลังครบกำหนด 90 วัน โดยองค์กร International Rescue Committee (IRC) ซึ่งได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา รัฐบาลไทยไม่สามารถรับผิดชอบแทนได้ แต่ยังคงให้การรักษาตามหลักมนุษยธรรม</p>	
<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการ WHO Technical Consultation</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ , เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบหมายให้ นพ.ดิเรก สุตแดน ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อม นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WHO Technical Consultation on "Rural Proofing for Health Equity" ณ เมือง Limerick ประเทศไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 68 จัดโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อหารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่เข้าถึงบริการสุขภาพได้ยาก แสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาด้านสาธารณสุข และความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์การอนามัยโลก สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมมาจากหน่วยงานด้านสุขภาพของประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกทั้ง 6 ภูมิภาค รวม 10 ประเทศ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย องค์กรวิชาชีพ (WONCA) องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) คณะกรรมาธิการยุโรป เป็นต้น</p>	
<p>พิธีฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th Regional Collaboration Drill) ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ ทดสอบขีดความสามารถ และปรับปรุงกลไกการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น อาเซียนจะสามารถยื่นมือช่วยกัน ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที และฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และการถอดบทเรียนสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้ถอดบทเรียนสึนามิ เวียดนามเกี่ยวกับน้ำท่วม ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว อินโดนีเซียเกี่ยวกับภูเขาไฟ เมื่อมีมาตรฐานช่วยเหลือเป็นหนึ่งเดียวจะสามารถร่วมกันช่วยเหลือชีวิตคนได้มากยิ่งขึ้น</p>	
<p>โครงการ 9 หมอ 10 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ก.สธ.ได้เสนอ "โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย 9 วิชาชีพ" หรือ 'โครงการ 9 หมอ 10 ปี' เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 9 วิชาชีพ โดยมีแผนให้ทำงานในหน่วยปฐมภูมิทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์</p>	
<p>กฎหมายคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 19 ก.พ.นี้ จะมีการพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในวาระที่ 2 และ 3 โดยเป็นการปรับแก้จาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการปลดล็อกการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวลาห้ามขาย การจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ 14 ชั่วโมง รวมถึงการแก้ไขเรื่องการโฆษณา โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า ต้องศึกษารอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพความปลอดภัยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งมีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ การเพิ่มเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงจำนวนวันในการขาย มีข้อโต้แย้งในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม และการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของเยาวชนและผู้เปราะบาง โดยมีตัวอย่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>งานวิจัยจากหลาย ๆ ประเทศ จึงสมควรที่จะต้องนำมาซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับกับความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการตีมูลค่าของออลมากเกินไป จนกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ผู้ประกอบการ สนับสนุนคำสั่งปลดล็อกขายเครื่องตีมูลค่าของนายกรัฐมนตรี หลังเรียกร้องมายาวนานกว่า 5 ปีใน 3 รัฐบาล จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเม็ดเงินสะพัดในประเทศ ล้วนมีผลบังคับใช้ทัน 1 เม.ย. นี้</p>	
<p>วันวาเลนไทน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน , เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2570 ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ระหว่าง ต.ค. 66- ก.ย. 67 พบว่า นักเรียน/นักศึกษา มีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ มากถึงร้อยละ 96.8 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษา ร้อยละ 75.4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นมีความพึงพอใจ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร รวมทั้งมีความรู้เรื่อง เพศวิถีศึกษามากขึ้น</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 14 ก.พ.เป็นวันวาเลนไทน์ แนะนำให้รู้จัก รักให้เป็น รักให้ปลอดภัย รู้วิธีป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การอยู่ใกล้ชิดกันสองต่อสองในที่ลับตาคน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ทางเพศซึ่งจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งใจ หรือหากจะมีเพศสัมพันธ์ต้องมั่นใจว่าจะปลอดภัย และต้องใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้ว ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, thaitabloid, thaitodaynews,)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยปี 67 ตรวจถุงยางอนามัยก่อนและหลังจำหน่าย พบเข้ามาตรฐาน 100% พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และการเข้าขมพิพธภัณฑ์ถุงยางอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน , เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- รศ.ทิวดา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันแห่งความรัก 14 ก.พ.68 ภายใต้ Theme BKK Pride Valentine Day 2025 : Ready for All ที่บริเวณ ชั้น M ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์ สโตร์ บางแค เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย และสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม ตามนโยบายยุติปัญหาเอดส์กรุงเทพมหานคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- นายสรวิศ อ่อนละมัย ที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมการเกิด สร้างครอบครัวคุณภาพ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต เพื่อส่งเสริมให้หญิงไทยช่วงวัย 13 – 45 ปี “แก้มแดง แข็งแรง ไม่ซีด” เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก แนะนำให้กินก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด โดยมีการแจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ฟรี มีคลินิกให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและอนามัยครอบครัว การให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.รณรงค์วันแห่งความรัก เปิดสิทธิประโยชน์บัตรทอง 'ยาเม็ดคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย' ฟรี สำหรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิด ให้บริการหญิงทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี ส่วนบริการถุงยางอนามัย เป็นการให้บริการประชาชนอายุ 15 ปี ทุกสิทธิทั่วประเทศ รับถุงยางอนามัยได้ครั้งละ 10 ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้งต่อคนต่อปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนบุคลากรในรัฐสภา ให้เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ครอบครัว เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สุขภาพห่างไกลจากโรคต่างๆ และเชิญชวนให้ลดกินหวานมันเค็ม เพื่อลดการเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs หนุน สสส.เดินทางสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชนครบทุกมิติอย่างยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นมแม่สูตร 1-6-2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ตามสูตร 1-6-2 ได้แก่ 1: ให้นมแม่ทันทีในช่วงโคมแรกหลังคลอด (Golden Hour) 6: ให้นมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนแรก 2: ให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารเสริมจนถึงอายุ 2 ปีหรือมากกว่า นอกจากนี้ กรมอนามัยยังร่วมกับ แอร์เอเชีย นครชัยแอร์ และบขส. ให้บริการ ขนส่งน้ำนมแม่ฟรี ตั้งแต่ปี 2563 คุณแม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขนส่งและการแพ็คเกจได้ที่ LINE ID: @anamaimilk โดยเป้าหมายของโครงการคือ เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนแรกให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2568 เพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กให้แข็งแรง</p>	
<p>กรมอนามัยจับมือจุฬาฯ เปิดตัว "เวฬา รุ่น 3"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีแถลงข่าวความร่วมมือด้านวิชาการและเปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารระยะสั้นด้านสุขภาพสำหรับผู้บริหาร "เวฬา รุ่นที่ 3" (Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA) ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างผู้นำองค์กรที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จะเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 14 พ.ค. - 10 ก.ย.68 เรียนทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.</p>	
<p>กรมแพทย์แผนไทยฯ เปิด 'ร้านรักษยาไทย'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, ch7, thailandplus)</p> <p>- นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษากรม.สธ. เปิดร้าน "รักษยาไทย" สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมแผนไทยและสมุนไพร แห่งแรกของ สธ.ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นต้นแบบสถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมแผนไทยและสมุนไพร ที่มีมาตรฐาน ให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการอย่างครบวงจรแห่งแรกของ สธ. ครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1.บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.บริการปรุงยาเฉพาะราย ใน 5 กลุ่มอาการ 3.ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ 4.บริการด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 5.บริการจ่ายยาแบบ Drive Thru เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียด 0 2591 7007 ต่อ 2310 หรือ เพชบุ๊ค สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมแผนไทยและสมุนไพร และ line @dtam_ttmcenter</p>	
<p>ปฎิชีตาไฟ' หลอกชาวบ้านรักษาอาการป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ชาติชาย กิตติยานันท์ นพ.สสจ.เพชรบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำนักปฎิชีตาไฟ มีนายสมยศ เขตประทุม หรืออาจารย์อ๊อด อายุ 52 ปี เป็นเจ้าสำนักตั้งอยู่ที่บ้านเขาโป่ง(ไร่บน) ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ หลังรับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการหลอกลวง อ้างรักษาอาการป่วยต่างๆ ใช้ต่างหีบห่อทำให้กลายเป็นเลือด และเรียกรับเงินเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียหายหลายรายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบอาจารย์อ๊อด พบชวดยาสมุนไพรไม่ทราบชนิด ไม้ขวดกวดจุด กระบอกฉีดน้ำ น้ำมันผดต่างหีบห่อ หนังสือควายแห้ง รายชื่อผู้เข้ารับพิธีกรรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง</p> <p>นายธนกฤต กล่าวว่า เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ และสธ.มีอำนาจเข้าตรวจค้นโดยไม่ต้องขออนุญาต เบื้องต้นพบว่าใช้กลอุบายทางหลักวิทยาศาสตร์หลอกลวงผู้เสียหาย โดยอ้างว่าเป็นการรักษาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ ให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีฐานมีความผิด พ.ร.บ.การสาธารณสุขและฐานฉ้อโกง ส่วนองค์ประกอบอื่น อาทิ ยาสมุนไพร น้ำมัน จะนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบว่าเข้าข่ายความผิดใดเพิ่ม จะแจ้งดำเนินการตามกฎหมาย</p>	
<p>คอนเทนต์สร้างสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- สสส. ปรับบริการ “สื่อสารแบบใหม่” ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ไปกับ “คอนเทนต์สร้างสุข” ร่วมกับสื่อชั้นนำของประเทศถ่ายทอดเรื่องราวด้านสุขภาพใน มุมมองใหม่ เข้าใจง่าย เข้าถึงคนไทยทุกพื้นที่ ด้วยคอนเทนต์คุณภาพกว่า 7 รายการ โดยมีพิธีกร-ดาราชื่อดัง อาทิ ปัญญา นิรันดร์กุล ตู๊กกี้ สุदारัตน์ อาร์ม กรกันต์ เต๋ย จรินทร์พร ชาย ชาดโยดม กิตติ สิงหาปัด และ ป้อ ญัฐวุฒิ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สาระความรู้ด้านสุขภาพ โดยนำจุดแข็งของแต่ละสถานี ทั้งแนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ออกแบบ สร้างสรรค์ให้การสื่อสารสอดแทรกประเด็นสุขภาพ เช่น ลดพุงลดโรค เบาหวานหายได้ เพิ่มกิจกรรมทางกาย อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ รายการเกมส์สร้างสุข เริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อ 5 ก.พ. ในตอน “พุงนี้ไม่สาย...ที่จะลดกัน” นำเสนอแนวทางในการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยมี นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมให้คำแนะนำ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 19.00 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์</p>	
<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์.)</p> <p>- นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดการประชุมด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 มุ่งลดสถิติอุบัติเหตุเป็นรูปธรรม ชี้ไทยต้องใช้ทั้งแบบยาแรง ปรับจับเข้มขันและปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็ก จัดสรรงบ กปถ.320 ล้านบาท ให้จังหวัดช่วยรณรงค์วัฒนธรรมขับที่ปลอดภัย โดยได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คน ต่อหนึ่งแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570</p>	
<p>วางศิลาฤกษ์ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.กำแพงเพชร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday)</p> <p>- นายชาติป รัตนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตารางเมตร(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ซึ่งจะรองรับการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรงบ จากสป.สธ. วงเงิน 684 ล้านบาท ผลการประกวดราคาจ้างได้วงเงิน 594 ล้านบาท ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 – 2570</p>	
<p>คลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- สารวัตรสืบสวนสภ.เมืองนครราชสีมา บุคตรวจบ้านเช่าในซอย 30 กันยา 2/12 หลังได้รับแจ้งว่ามี กลุ่มวัยรุ่นนุ่งผ้าคลุมตัว น้ำกระเทียม และเจ้าของบ้านลักลอบขายน้ำกระเทียม ยาแก้ไอ รวมถึงเปิดบริการฉีดหน้า-ฉีดวิตามินโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจพบยาแก้ไอ ยาฟาเทค และของกลาง 24 รายการ พร้อม จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย หนึ่งในนั้นเป็น น.ส.อ่อม (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี ที่รับว่าเคยทำหัตถการฉีดหน้าหลายครั้ง ตำรวจแจ้งข้อหา จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายพืชกระท่อม ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย แจ้งข้อหา จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522</p>	
<p>จับยาเสริมสมรรถภาพทางเพศลอบนำเข้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ch7)</p> <p>- บก.ปคบ. บุคยึดผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศเถื่อนกว่า 7,942 ชิ้น มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ในพื้นที่แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยการตรวจสอบเกิดขึ้นหลัง อย. ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ของน้ำผึ้งเสริมสมรรถภาพทางเพศที่กำลังระบาดในต่างประเทศ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น “Royal Honey for Him” และ “X Rated Honey for Men” เช่น ทาดาลาฟิล (เซย์ลิส) และ ซิลเดนาฟิล (ไวอากร้า) ซึ่งอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาดและเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>ไฟไหม้โรงเพาะกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnews, linetoday)</p> <p>- เกิดไฟไหม้โรงเพาะพันธุ์กัญชาเมืองพัทยา ในซอยเวลคัมจอมเทียน หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทำให้ควันทoxicลอยฟุ้งกระจายไปทั่วซอย ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ หลายคนรู้สึกมีกลิ่นเหม็น และหิวระคายโดยไม่ทราบสาเหตุ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สั่งยกเลิกการอายัดเงินทุน USAID</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>-ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางได้สั่งยกเลิกการอายัดเงินทุนชั่วคราว สำหรับโครงการช่วยเหลือและการพัฒนาของสหรัฐฯ ที่สั่งโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์</p>	